

Điều 4. Mối quan hệ công tác**1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:**

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện. Phòng có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân huyện.

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Phòng có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao; báo cáo chuyên đề theo yêu cầu cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Đối với các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan ngang cấp, có mối quan hệ bình đẳng phối hợp để cùng nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được UBND huyện phân công. Phòng có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực về công tác tài nguyên và môi trường cho các phòng, cơ quan ngang phòng, đơn vị thuộc UBND huyện có liên quan đến hoạt động của phòng.

4. Đối với Văn phòng ĐKQSD đất huyện:

Là đơn vị trực thuộc phòng chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất có trách nhiệm báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Phòng Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các hoạt động của Văn phòng.

5. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và công chức làm công tác tài nguyên và môi trường ở xã, thị trấn:

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và những nội dung công tác của ngành tài nguyên và môi trường để giúp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở địa phương có hiệu quả.

Phòng Tài nguyên và Môi trường hàng tháng, hàng quý tổ chức các cuộc họp giao ban để chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức làm công tác